



Big Time Gaming xin giới thiệu: Sách của Các Vị Thần

Khai mở sức mạnh của các vị thần Ai Cập trong Sách của Các Vị Thần!

Cảm nhận sức mạnh thần thánh ở từng lượt quay miễn phí khi Biểu Tượng Nhân Bản đặc biệt được chọn ngẫu nhiên từ hoàng tộc. Hãy tận hưởng cảm giác đầy kinh ngạc khi tiền thắng được tính và Biểu Tượng Nhân Bản mở rộng ra để lấp đầy các trục, mang lại phần thưởng xứng đáng với các vị thần! Trải nghiệm sức mạnh thực sự của các vị thần trong Lượt Quay Miễn Phí khi Sách của Các Vị Thần lộ ra một biểu tượng thần thánh, biến biểu tượng này thành Biểu Tượng Nhân Bản trong toàn bộ vòng Lượt Quay Miễn Phí. Mỗi lần tái kích hoạt lại mang đến phước lành thần thánh, thêm một vị thần bổ sung làm Biểu Tượng Nhân Bản, lên đến tối đa bốn vị thần, cho phép bạn tiếp tục chơi Lượt Quay Miễn Phí với sức mạnh tổng hợp của bốn vị thần! Kích hoạt Mua Thưởng™ để khai thác sức mạnh của các vị thần và lao vào trung tâm hành động cùng Lượt Quay Miễn Phí.

Tận hưởng cảm giác hồi hộp thần thánh và để các vị thần Ai Cập dẫn bạn đến kho báu huyền thoại trong Sách của Các Vị Thần!

ĐIỂM NHẤN

- Nhân bản biểu tượng Hoàng Gia trong ván gốc.
- Lượt Quay Miễn Phí, tối đa 4 vị thần nhân bản.
- Vạn Năng/Scatter thay thế cho tất cả biểu tượng.
- Mua Thưởng™ để mua Lượt Quay Miễn Phí.

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	5 x 3
Đường Thắng	243
Tiền Thắng Tối Đa	12.489x
Biến Động	Rất Cao
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 20
Tính Năng	3 (Nhân Bản Biểu Tượng, Lượt Quay Miễn Phí, Mua Thưởng™)
RTP	86,08% - 86,11%, 94,08% - 94,11% hoặc 96,03% - 96,06%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Nhân Bản Biểu Tượng

Cứ mỗi lượt quay, xem Biểu Tượng Nhân Bản đặc biệt được chọn ngẫu nhiên từ 9, 10, J, Q, K và A. Sau khi tính tiền thắng, Biểu Tượng Nhân Bản mở rộng để thống trị mọi vị trí trên bất kỳ trục nào biểu tượng này xuất hiện. Những biểu tượng này hiện trả thưởng từ trái qua phải và Vạn Năng sẽ thể hiện ma thuật của mình khi thay thế biểu tượng như bình thường.



Lượt Quay Miễn Phí

Quay được 3, 4 hay 5 Vạn Năng ở trục bất kỳ để nhận 15, 20 hay 25 lượt quay miễn phí. Khi Lượt Quay Miễn Phí bắt đầu, Sách của Các Vị Thần hé lộ biểu tượng Thần hùng mạnh, biến biểu tượng này thành Biểu Tượng Nhân Bản trong suốt toàn bộ vòng Lượt Quay Miễn Phí.

Mỗi lần 3, 4 hay 5 Vạn Năng xuất hiện lại, Lượt Quay Miễn Phí lại được tái kích hoạt và tặng bạn thêm 15, 20 hay 25 lượt quay. Nhận phước lành thần thánh khi mỗi lần tái kích hoạt lại hé lộ thêm một vị thần làm Biểu Tượng Nhân Bản, tối đa là 4 vị thần. Sau lần tái kích hoạt thứ 4, bạn có thể tiếp tục chơi lượt quay miễn phí bổ sung vô tận.



Mua Thưởng™

Nhấn vào biểu tượng Mua Thưởng™ để mua 15 lượt quay miễn phí với giá 75 lần tiền cược, bạn có thể được tặng thêm ngẫu nhiên 5 lượt quay miễn phí mà không tốn chi phí nào khác. Hãy lao vào hành động thần thánh và để các vị thần ban phúc cho bạn!

ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

Ghi Chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
Tùy Chọn 86% có Mua Thưởng™	bookofgods	bookofgodsv18600	86,08% - 86,11%
Tùy Chọn 94% có Mua Thưởng™	bookofgods	bookofgodsv19400	94,08% - 94,11%
Tùy Chọn 96% có Mua Thưởng™	bookofgods	bookofgodsv10000	96,03% - 96,06%

Giới thiệu Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và tiếp thị bằng văn bản cùng với Sách của Các Vị Thần và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng bất kỳ thiết lập nào về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả tốt nhất, phiên bản PC của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TẠI ĐÂY](#)